

ที่ นน ๐๗๓๒ / ว ๒๕๔



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง
ถนนอดุลย์เดชจรัส นน ๕๕๑๖๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มีโซยา พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

อ้างถึง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ

ตามประกาศที่อ้างถึง กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกลยุทธเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องและส่งเสริมมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้บุคลากรในสังกัดรับทราบตลอดจนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้บุคลากรนำเกณฑ์จริยธรรมฯดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา พ.ศ. ๒๕๖๔ มายังท่านมายังท่านเพื่อให้ท่านดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างภายในหน่วยงานของท่านทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชีพ ปัญญาณะ)

สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๙ ๗๔๐๔

หมายเหตุ : สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สสอ.เชียงกลาง (www.sasukchiangklang.com)